



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๔๙๓

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๓๘ ปีที่ ๓๑
ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

กทพ. ชี้แจง

- ❖ กทพ.บริหารจัดการขยะติดเชื้อพร้อมนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- ❖ กทพ.ปรับปรุงแบบมาตรฐานทางเท้า เพิ่มความแข็งแรง พร้อมซ่อมผิวจราจรทางเท้า หน้าตลาดรวมทรัพย์
- ❖ กทพ.เพิ่มความเข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการสวนลุมพินี สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ

❖ กทพ.บริหารจัดการขยะติดเชื้อพร้อมนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

นายวิรัตน์ มั่นสนธิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทพ. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตปัญหาน้ำท่วม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการสร้างขยะติดเชื้อจำนวนมาก จึงต้องบริหารจัดการขยะทั้งระบบ โดยเร็วและมีประสิทธิภาพว่า ปัจจุบันปริมาณขยะติดเชื้อในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๕ กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะติดเชื้อสูงสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย ๑๐๙ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะติดเชื้อทั่วไป เฉลี่ย ๖๔ ตัน/วัน และขยะติดเชื้อโควิด 19 เฉลี่ย ๔๕ ตัน/วัน เดือนพฤษภาคม มีปริมาณขยะติดเชื้อ เฉลี่ย ๗๘ ตัน/วัน แบ่งเป็น ขยะติดเชื้อทั่วไป เฉลี่ย ๕๕ ตัน/วัน และขยะติดเชื้อโควิด 19 เฉลี่ย ๒๐ ตัน/วัน เดือนมิถุนายน มีปริมาณขยะติดเชื้อ เฉลี่ย ๖๖ ตัน/วัน แบ่งเป็น ขยะติดเชื้อทั่วไป เฉลี่ย ๕๗ ตัน/วัน และขยะติดเชื้อโควิด 19 เฉลี่ย ๙ ตัน/วัน และเดือนกรกฎาคม (วันที่ ๑-๒๘) มีปริมาณขยะติดเชื้อ เฉลี่ย ๖๔ ตัน/วัน แบ่งเป็น ขยะติดเชื้อทั่วไป เฉลี่ย ๕๗ ตัน/วัน และขยะติดเชื้อโควิด 19 เฉลี่ย ๗ ตัน/วัน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้วางแผนบริหารจัดการขยะติดเชื้อที่จัดเก็บได้ โดยนำไปกำจัดโดยวิธีการเผาที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ซึ่งมีขีดความสามารถในการกำจัดเฉลี่ย ๗๐ ตัน/วัน และมีระบบบำบัดมลพิษตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้ตั้งวางถังขยะติดเชื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการทิ้งขยะ หน้ากากอนามัยและชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 (Antigen Test Kit : ATK) ในหมู่บ้าน ชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ทำการชุมชน โรงเรียน วัด มัสยิด เป็นต้น รวมถึงในพื้นที่สาธารณะและหน่วยงานสังกัด กทพ. อาทิ สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข กทพ. โรงพยาบาลสังกัด กทพ. ศาลาว่าการ กทพ. (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการ กทพ. (ดินแดง) ศูนย์กีฬา กทพ. ศูนย์เยาวชน กทพ. สถานีดับเพลิง สวนสาธารณะ และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังได้ประสานหน่วยงาน สถานประกอบการ และสถานที่ที่ตั้งถังรองรับขยะติดเชื้อ ให้แยกทิ้งชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธีไม่รวมกับมูลฝอยทั่วไป และรวบรวมส่งให้รถเก็บขนขยะติดเชื้อเฉพาะ เพื่อ กทพ.จะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ กทม.ได้รณรงค์ ให้คำแนะนำ เน้นย้ำให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือในการ คัดแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไปในครัวเรือน ผ่านการลงพื้นที่ของสำนักงานเขตและสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทาง การสื่อสารของ กทม.อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการจัดเก็บขยะในสถานการณ์ โควิด 19 เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด การฆ่าเชื้อรถเก็บขยะก่อน-หลังการ ปฏิบัติงาน การรักษาระยะห่าง การห้ามฉีกถุงขยะ การแยกถุงขยะหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อที่ประชาชนแยกทิ้ง ไว้ในช่องด้านหลังคนขับ การทำความสะอาดชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากการสัมผัสเชื้อโรค และความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

* * * * *

❖ กทม.ปรับปรุงแบบมาตรฐานทางเท้า เพิ่มความแข็งแรง พร้อมซ่อมผิวจราจรทางเท้าหน้าตลาดรวมทรัพย์

นางสาวสุชิรา ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์โพสต์ภาพทางเท้าหน้าตลาด รวมทรัพย์ ถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา มีสภาพชำรุด ว่า สำนักงานเขตวัฒนา ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งประสาน สำนักการโยธา กทม.เข้าปรับปรุงซ่อมแซม ขณะเดียวกันได้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขปโภคที่เกี่ยวข้องหากเข้ามาดำเนินการ แก้ไขในพื้นที่ให้ปรับปรุงคืนสภาพทางเท้าอโศกมนตรีให้คงสภาพเดิมพร้อมใช้งาน

นายไพบูลย์ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า จากการตรวจสอบทางเท้าที่ชำรุดบริเวณ พื้นที่หน้าตลาดรวมทรัพย์ ถนนอโศกมนตรี พบมีท่อร้อยสายสื่อสารของหน่วยงานสาธารณสุขปโภคอยู่บนทางเท้า เบื้องต้นสำนัก การโยธา กทม.ได้จัดซ่อมทางเท้าชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ สะดวก นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี ๒๕๖๖ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะเข้าดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น สายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ดังกล่าว โดยหลังจากการเข้าพื้นที่และเริ่มดำเนินการแล้ว จะรับผิดชอบดูแลทางเท้าและผิวจราจร ในเส้นทางตลอดระยะเวลาระหว่างก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำนักการโยธาได้มีคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแบบมาตรฐานงานทาง กรุงเทพมหานคร และรายการมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๒ โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขแบบมาตรฐานงานทางกรุงเทพมหานคร และรายการมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๒ รวมทั้ง ติดตามเร่งรัดการพิจารณาปรับปรุงวัสดุทางเท้าให้มีความแข็งแรง คงทน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทำแบบ มาตรฐานงานทางกรุงเทพมหานครและรายการมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๕ และราคามาตรฐานงานทาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ปรับปรุงพื้นฐานทางเท้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนมาใช้ปูนกาวสำเร็จรูปในการปูกระเบื้อง ทางเท้า เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของทางเท้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้ใช้ต่อไป นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขปโภคที่มีการทำงานบนทางเท้าและผิวจราจรเข้มงวดกวดขัน การคืนพื้นที่ทางเท้าและผิวจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนในการสัญจร กรณีที่มี การอนุญาตให้หน่วยงานสาธารณสุขปโภคเข้าดำเนินการบนทางเท้า สำนักการโยธา ได้กำหนดให้ถือปฏิบัติตามคู่มือก่อสร้าง สาธารณูปโภค พ.ศ.๒๕๕๐ และมาตรฐานทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขปโภค คณะกรรมการรับมอบ ส่งมอบงานในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยได้ตรวจสอบตามหนังสืออนุญาตก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณสุขปโภค อย่างเคร่งครัด

* * * * *

❖ กทม.เพิ่มความเข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการสวนลุมพินี สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ

นายวิรัตน์ มั่นสนิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวถึงการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการสวนลุมพินี สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ ภายหลังเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๖๕ เป็นต้นไปว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสวนสาธารณะให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้บริการตลอดช่วงระยะเวลาที่เปิดให้บริการ โดยเพิ่มรอบการตรวจตราโดยเฉพาะในช่วงเวลาใกล้เที่ยง รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตปทุมวัน คลองเตย และจตุจักร เพื่อจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมตรวจตราความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะในช่วงเช้ามีดและช่วงกลางวัน เพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจให้ผู้ใช้บริการสวนลุมพินี สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ ตามที่มีประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะ เป็นให้บริการระหว่างเวลา ๐๔.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. อีกทั้งได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน นอกจากนี้ ยังได้สำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมกำชับให้ดูแลจุดเสี่ยง มุมอับ หรือบริเวณที่อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ กทม.เพื่อเร่งปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของ กทม.

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวว่า ภายในสวนลุมพินี มีกล้อง CCTV ๑๓๐ กล้อง สวนจตุจักร ๕๐ กล้อง และอุทยานเบญจสิริ ๓๐ กล้อง และ กทม.ได้ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในสวนสาธารณะและสวนป่า ๔๒ แห่ง รวม ๑,๕๗๙ กล้อง เช่น สวนวชิรเบญจทัศ ๘๐ กล้อง สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ๘๐ กล้อง (เขตจตุจักร) สวนเบญจกิติ ๑๐๔ กล้อง (เขตคลองเตย) เป็นต้น แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภายในสวนสาธารณะ เนื่องจากภายในสวนสาธารณะมีทั้งจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรมและจุดเสี่ยงภัยคุกคาม ที่ผ่านมาสสำนักการจราจรและขนส่งได้รับการประสานจากสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.ขอให้ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในสวนที่มีกล้องไม่เพียงพอและภายในสวนสาธารณะที่ยังไม่มีกล้อง CCTV ซึ่งอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งหมด ส่วนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV ภายในสวนสาธารณะ มีรอบการตรวจสอบที่จุดติดตั้งทุก ๑๕ วัน และตรวจสอบระบบกล้อง CCTV ผ่านศูนย์ควบคุมกลางทุกวัน พร้อมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ประจำสวนช่วยเหลือนตรวจสอบและแจ้งซ่อมอีกทางหนึ่งด้วย

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตปทุมวัน ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมตรวจตราความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะในช่วงเช้ามีดและช่วงกลางวัน โดยฝ่ายเทศกิจตรวจตราสวนลุมพินี ทั้งภายนอกและภายในจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนที่มาใช้บริการ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ๓ นาย ดูแลอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุที่มาออกกำลังกายบริเวณประตู ๓ และประตู ๕ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ค้าในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น. และดูแลความปลอดภัยโดยรอบสวนลุมพินีในเวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. รวมทั้งจะเพิ่มการตรวจตราในเวลา ๒๑.๐๐ น. ขณะที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตความรับผิดชอบสวนลุมพินี (เหนือ) สำนักงานเขตปทุมวัน ได้อำนวยความสะดวกประชาชนด้วยการทำความสะอาด กวาด เก็บขยะ ด้านหน้าและด้านนอกโดยรอบสวนลุมพินี ในช่วงเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ๒๐ คน และ ๑๓.๐๐-๒๑.๐๐ น. อีก ๑๕ คน

นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตราพื้นที่บริเวณโดยรอบและภายในสวนจตุจักรในช่วงเวลา ๐๔.๓๐ น. และเวลา ๒๒.๐๐ น. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มาใช้บริการสวนจตุจักร ทั้งนี้สำนักงานเขตฯ จะได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมตรวจตราในช่วงเวลาเปิด-ปิด เป็นประจำทุกวัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๖๕ สำหรับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้จัดสถานที่กองอำนวยการไว้ใกล้กับทางเข้าสวนจตุจักร ฝั่งพหลโยธิน (BTS หมอชิต)

นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตราความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอุทยานเบญจสิริ พร้อมทั้งประสานสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อร่วมตรวจตรา ความปลอดภัยในระหว่างเวลา ๐๔.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. นอกจากนี้ ยังได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย สํารวจไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงจุดเสียง มุมอับ หรือบริเวณที่อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ อุทยานเบญจสิริ พร้อมทั้งประสานสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.พิจารณาติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร